

CÔNG ĐIỆN / FAX

Đơn vị: **Văn phòng Bộ**
Số: **72. /VP-TĐKT**
Ngày gửi: **28 /8/ 2023**

Số gửi đi:
Số trang:

Kính gửi: Các Cơ quan Ngoại vụ địa phương.

Văn phòng Bộ trân trọng chuyển tới Quý Cơ quan Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2023) để gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan./.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Hoài Nam



BÙI THANH SƠN
Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

Các đồng chí và đồng nghiệp thân mến,

Trong không khí của mùa thu Cách mạng, ngành Ngoại giao ra sức thi đua chào mừng 78 năm ngày truyền thống (28/8/1945 – 28/8/2023). Nhân dịp này, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao qua các thời kỳ và các cơ quan đối ngoại địa phương lời chúc mừng nồng nhiệt và tốt đẹp nhất.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ quan tâm chỉ đạo, dìu dắt và rèn luyện, ngoại giao cách mạng Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. Trong suốt chặng đường 78 năm qua, dù khó khăn, thử thách đến đâu, ngành Ngoại giao luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng, một lòng trung thành, phụng sự Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, bền bỉ cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và với sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, ngành Ngoại giao đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, đóng góp quan trọng vào củng cố vững chắc cục diện đối ngoại thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, huy động nhiều nguồn lực bên ngoài cho đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao theo hướng chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại được đẩy mạnh và đạt nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ ngoại giao có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực ngày càng cao, có khát vọng cống hiến cho ngành và đất nước.

Ôn lại chặng đường 78 năm qua, các thế hệ cán bộ ngoại giao biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và để lại cho nền ngoại giao Việt Nam một di sản tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao độc đáo và vô giá. Thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các bậc cách mạng tiền bối và cán bộ ngoại giao qua

các thời kỳ đã dày công gây dựng, vun đắp cho truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao.

Các đồng chí và đồng nghiệp thân mến,

Cùng với đất nước, ngành Ngoại giao đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với tâm thế mới, vận hội mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành Ngoại giao. Vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kế thừa, gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang 78 năm xây dựng và trưởng thành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao giữ vững đoàn kết, không ngừng nỗ lực, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, trình độ, phấn đấu hết sức mình xây dựng ngành Ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hiện đại. Chúng ta có niềm tin vững chắc rằng, với bề dày truyền thống và bản lĩnh được tôi luyện, vượt qua muôn vàn thử thách trong 78 năm qua, ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Xin chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Mong các đồng chí giữ bầu nhiệt huyết yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, tâm sáng, bền chí, cùng nhau giành nhiều thắng lợi mới trên mặt trận đối ngoại vẻ vang.

Thân ái,

B. Thanh Sơn

BÙI THANH SƠN